



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘ มุ่ลค่าข่าว ๓๓๖,๕๓๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สถานศึกษาอาเะจังหวัดนครศรีหลอมวิกัพอเพียงสู่เยาวชน



๓ เสกสรร สิทธาคม
scksan2493@yahoo.com

“...การทาโอกาสนำความรู้ภาคทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติที่ดี การฝึกหัดปฏิบัติงานเพื่อใช้แรง ใช้ฝีมือ ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยั้งและต้องกระทำมิให้น้อยไปกว่าภาคทฤษฎี เพราะการศึกษาภาคนี้เป็่นประโยชน์สร้างเสริมปัจจัยสำคัญของชีวิต ในด้านความขยันขันแข็ง ความเข้มแข็ง ความอดทนพยายาม ความละเอียดรอบคอบของบุคคลได้อย่างมากที่สุด ผู้ที่ปกติทำอะไรด้วยตนเอง จะเป็นผู้มีอิสระ ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องอาศัยผู้ใด จะไม่ต้องรอคอย ไม่ต้องผัดหวัง และจะได้รับผลสำเร็จสมใจนึกเสมอไป ท่านทั้งหลายจึงควรตั้งใจแสวงประโยชน์จากการปฏิบัตินี้ให้ได้...”
พระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทิวพระราชนานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2523

ตัวอย่างขององค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก หน่วยงานภาครัฐรวมถึงประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลที่น้อมนำเอาหลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมไปเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้ชาติบ้านเมืองได้อีก
ความเข้มแข็งที่ประจักษ์ชัดคือ

กิจการสามารถดำรงอยู่และเจริญอกงามตามวิถีครรลอง ทุกคนที่ร่วมกิจการมีความเป็นอยู่ดีมีความสุข พร้อมทั้งจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรเคียงคู่ไปกับผู้บริหาร

ในส่วนของปัจเจกชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็่นอาชีพราชการรับจ้างทั่วไปเมื่อยึดมั่นในการดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียงสามารถนำพาความสุขความสงบร่มเย็นมาสู่ตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพียงตระหนักสำนึกอยู่ในหลักแห่งคุณธรรมคือความขยัน ความอดทน รู้จักอดออมไม่ตั้งอยู่ในความโลภ มีความรักความสามัคคีต่อกัน รู้จักให้อภัยกัน อยู่อย่างคนพอมีพอกินไม่ต้องร่ำรวย ทรัพยากรปัจเจกชนอย่างนี้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งทั้งประเทศ

การปลูกฝังหล่อหลอมให้ประชาชนคนไทยตระหนักมั่นในการดำเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็่นหนทางสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้ประเทศไทย แล้วการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิต



ดังกล่าวต้องเริ่มให้ความสำคัญเยาวชนของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

องค์กรหลักที่ต้องเป็นกำลังสำคัญเห็นจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะเยาวชนทั้งหมดของประเทศอยู่ตรงนี้หลังจาก จากบ้านไปแล้วก็ไปอยู่ในสถานศึกษาชายคา ศธ. นั่นเอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้นสังกัดสถานศึกษาสายอาชีพที่รวมทั่วประเทศมีถึง 400 กว่าแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาด้านอาชีวะ ด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยีเกษตร ประมง ต่อเรือ วิทยาการ มีวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง รองรับเยาวชนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่สาม เพื่อเข้าไปเรียนสายอาชีพ ดูจะเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการปลูกฝังหล่อหลอมเยาวชนให้ตระหนักถึงหลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริดังกล่าว แต่ในสถานศึกษาระดับอื่นก็ก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่แพ้กัน เพราะอย่างน้อยนี่คือหลักการสร้างคนดีมีความรู้ความสามารถเป็นกำลังของครอบครัว สังคมชาติบ้านเมือง

สำหรับสถาบันอาชีวะมีคำพูดที่ได้ยินอยู่บ่อยว่า อาชีวะสร้างชาติ เพราะการผลิตเยาวชนในสายนี้ต้องมีความสามารถทางวิชาชีพเป็นหลักควบคู่ไปกับความรู้สายสามัญ เพื่อเป็นกำลังป้อนตลาดแรงงานคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดูเหมือนจะขาดแคลน คนมีฝีมือจริงๆ จังๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่ต้องไปฝึกงานก่อนแทบทั้งสิ้น ต้องเป็นผลผลิตจากสถาบันอาชีวะนี้แหละถึงจะ

มั่นใจ และทำให้สามารถลดอัตราการขาดแคลนลงได้พอสมควร แต่ที่ขาดแคลนกันจริงๆ เป็นเรื่องของคนดีมีฝีมือ คนมีฝีมือพอหาได้ แต่เป็นคนดีคู่กันไปกับฝีมือผลิตได้ค่อนข้างหายาก

สถาบันอาชีวศึกษาก็ไม่ถอดใจ ท้อถอย ยังคงทุ่มเทหัวใจหลอมพลังจากผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศให้ความสำคัญ สร้างคุณค่าต้นทุนคือสัญลักษณ์คนไทยจิตใจดีงามสยามเมืองยิ้มเมืองคนมีแต่เมตตา เมืองของคนที่ไม่ค้ำึงถึงแต่ความโลภฝ่ายเดียว นี่คือประเทศใดชาติไหนๆ ก็แข่งด้วยลำบาก โดยคณะผู้บริหารที่ผ่านมาและในปัจจุบันอย่าง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขธิการ กอศ. นำทีมสืบสานสร้างคนดีเป็นพลังสร้างชาติให้นโยบายย้าสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาชีพด้วยการน้อมนำหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นหัวใจปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยตระหนักว่ากำลังของชาติในด้านการรองรับตลาดแรงงานต้องเป็นทั้งคนดีทั้งคนมีฝีมือ มีความรู้คู่กันไป เป็นที่ปรารถนาของตลาดแรงงานในทุกหนแห่งทั้งในและต่างประเทศ

มีความจริงปรากฏยืนยันเป็นรูปธรรมถึงการปั้นเยาวชนเป็นคนดีคู่ไปกับฝีมือและความรู้ของสถาบันสอศ. ผ่านสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่หลอมสำนึกความเป็นคนดี มีจิตอาสาเสียสละเอื้อเฟื้อเพื่อขจัดความโลภออกจากกันบึงหัวใจของครูอาจารย์และเยาวชนอาชีวะภาพนี้ผมข้อมาตลอดอย่างโครงการ “ฟิกซ์

อิท เซ็นเตอร์” ในภาวะปกติสถานศึกษาได้จัดครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาออกหน่วยไปตามชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าพัดลม ที่วีซอมมอเตอร์ไซด์ ซ่อมเครื่องอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น โดยไม่คิดสิ่งตอบแทน นอกจากรอยยิ้มและคำ “ขอบใจ”

ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟไหม้ น้ำท่วม ดินสไลด์ถล่ม ช่วงเทศกาลเช่นปีใหม่ สงกรานต์สถานศึกษาอาชีวะส่งครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาไปร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยศักยภาพแห่งความสามารถในแต่ละสายอาชีพ ที่จัดการเรียนการสอนการฝึกฝีมือ กิจกรรมดังกล่าวสถาบันอาชีวะมุ่งเน้นชิมชั้บสำนึกจิตอาสา เสียสละ เอื้อเฟื้อ ขจัดความโลภขมความโลภไม่ให้ฟุ้งชาน ในเวลาเดียวกันยังได้ฝึกฝนฝีมือให้เกิดความชำนาญไปพร้อมๆ กัน

หลักการเน้นย้ำจิตใจดีงามและมีมืออย่างนี้ท่านเลขาธิการชัยพฤกษ์ เน้นเสมอว่าน้อมนำหลักการแห่งวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาปลูกฝังหล่อหลอมทั้งสิ้น

เพิ่งไปเยือนกิจกรรมฟิกซ์อิท เซ็นต์ หรือศูนย์ซ่อมสร้างของสถานศึกษาสังกัดสอศ. ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาได้สัมผัสสุดเน้นการหลอมสำนึกแห่งวิถีพอเพียงที่ทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาพูดอย่างภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำความดีให้สังคม